



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ ข่าวสด คมชัดลึก เดลินิวส์ ไทยรัฐ (16 ต.ค. 61)</p>	<p><b>หลักประกันสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว คุณหญิงสุตารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตรมว.สาธารณสุข แคนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า อย่าทำให้คนไทยไม่เท่ากัน ด้วยบัตรคนจน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือ 30 บาทรักษาทุกโรค โดยมีเนื้อหาระบุว่า ล่าสุด ครม. มีมติอนุมัติกฎหมายตั้งซูเปอร์บอร์ดสุขภาพ ให้มีภาคประชาชนเพียง 3 คน จาก 45 คน ที่เหลือส่วนมากเป็นชรก. และมีเอกชนตัวแทนบริษัทยาข้ามชาติมาเป็นกรรมการ แล้วประชาชนอยู่ตรงไหน</p> <p>ในความเป็นจริงประชาชนทุกคนที่ได้รับบัตรทอง 30 บาทได้รับการรักษาฟรีอยู่แล้ว โดยไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นคนจน แต่รัฐบาลกลับมีมติ ครม. ให้ผู้ถือบัตรคนจนรักษาฟรี กลายเป็นเรื่องแบ่งแยกคนจน คนรวย ย้อนกลับไปเหมือนยุคบัตรอนามัยสำหรับคนจน เหมือนเมื่อสมัยปี พ.ศ.2518 อาจทำให้มีการเลือกปฏิบัติได้ ถือเป็นการขัดหลักการของโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างร้ายแรง ทั้งนี้หลักการของโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต้องการให้คนไทยทุกคนมีสิทธิเข้าถึงการรักษาพยาบาลด้วยคุณภาพที่ดีทัดเทียมกัน โดยไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ คือหัวใจของโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค</p> <p>-พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า มติ ครม.ที่ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรักษาฟรี เป็นเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในกฎหมายให้ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการฯ ไม่ได้มีผลต่อสิทธิรับการรักษาที่ฟรีอยู่แล้ว เมื่อดูจากเนื้อหาที่คุณหญิงสุตารัตน์เขียนก็น่าจะหวังผลทางการเมือง เพื่อลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาล</p> <p>สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง หรือ 30 บาทรักษาทุกโรค เป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เน้นย้ำเสมอว่า คนไทยทุกคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบราชการหรือประกันสังคมจะได้รับสิทธินี้ เป็นการรักษาฟรีด้วยคุณภาพที่ดีทัดเทียมกัน ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะ แต่หากใครมีกำลังพออยากจะทำร่วมจ่ายกับภาครัฐก็สามารถทำได้</p> <p>ยืนยันว่า รัฐบาลนี้ไม่เคยแบ่งแยกประชาชน มีแต่นักการเมืองบางกลุ่มบางคนที่ชอบใช้วาทกรรมแบ่งแยกคนรวยคนจนให้เกิดความขัดแย้ง ทั้งนี้ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับการพัฒนาไปมาก ทั้งเรื่องงบประมาณรายหัวที่รัฐสนับสนุน ประเภทของโรคและยาที่เพิ่มขึ้น และอีกหลายเรื่อง จนได้รับการยกย่องชื่นชมจากองค์การอนามัยโลกและนานาชาติ</p> <p>ส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ เป็นการรวมบุคคลหรือหน่วยงานที่หลากหลายกระจายไปทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยราชการที่มีภารกิจด้านสุขภาพ สภาวิชาชีพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เข้ามาทำงานร่วมกัน ไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น</p> <p>-ด้าน นพ.ชูชัย ศรชำนิ อดีตรองเลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงกรณี ครม.มีมติอนุมัติร่าง พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ หรือซูเปอร์บอร์ดสุขภาพแห่งชาติ ว่า การมีซูเปอร์บอร์ดจะส่งผลกระทบต่อ 1.เกิดความอลหม่านของระบบ เพราะบอร์ดของแต่ละระบบจะต้องมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นคือต้องรายงานเข้าซูเปอร์บอร์ดว่า ทิศทางยุทธศาสตร์ของตัวเองเป็นอย่างไร และซูเปอร์บอร์ดคิดว่าอย่างไร ในเชิงกฎหมายเกิดการก้าวก้าวหรือเข้าไปแทรกแซงกัน รวมทั้งนโยบายการจัดสรรงบประมาณ</p>

ชื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>แม้เนื้อความกฎหมายจะระบุว่า เพื่อให้เกิดความกลมกลืนกัน แต่ ณ ปัจจุบัน งบประมาณแต่ละกองทุนมีความหลากหลาย ส่วนผลดีของซูเปอร์บอร์ดเท่าที่เห็น มีเพียงนโยบายให้ซื้อขายหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์สเปกเดียวกัน เพื่อประหยัดงบประมาณเท่านั้น 2.การมีซูเปอร์บอร์ดจะเพิ่มต้นทุนการบริหารจัดการ ทั้งในรูปของตัวเงินและที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆ รัฐบาลอาจคิดว่าเป็นผลงานรัฐบาล แต่อยากให้ระวังแทนที่จะได้คะแนนเสียงกลับจะเสียคะแนน และหากจะดำเนินการนโยบายด้านสุขภาพ ให้ปฏิรูประบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ หรือ Primary Health Care ให้ดี มีระบบราคากลางยาของประเทศที่คุ้มครองผู้บริโภค ทำให้คนยากจนเข้าถึงยาที่จำเป็นและมีคุณภาพ ดูแลผู้สูงอายุให้ดีขึ้นดีกว่า</p>
<p>คมชัดลึก ข่าวสด (16 ต.ค. 61)</p>	<p><b>นายกฯเปิดเฟซบุ๊ก</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เปิดเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว ใช้ชื่อ "ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha" พร้อมไอจี "Prayut Chan-o-cha" และทวิตเตอร์ "Prayut Chan-o-cha" เพื่อใช้เป็นอีกช่องทางในการสื่อสารแนวนโยบาย การทำงานของตนและรัฐบาล ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ และเป็นช่องทางสื่อสารถึงประชาชน</p> <p>-ด้านนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกฯ กล่าวว่า ช่องทางการสื่อสารทั้งเว็บไซต์ เพจเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์และอินสตาแกรมนั้น นายกฯและทีมงานใกล้ชิดเป็นแอดมินดูแลเพจเอง ยังเปิดให้ประชาชนสื่อสารกับนายกฯได้โดยตรงอีกด้วย</p>
<p>แนวหน้า (16 ต.ค. 61)</p>	<p><b>ร่าง พ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบ</b></p> <p>-เสนอบทความ ชื่นชมการตัดสินใจของกรม. ที่ชะลอการพิจารณาร่างพ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการภาครัฐ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ... หลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการ สังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหลายประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นขั้ววินัยการเงินการคลังของรัฐ ความเป็นธรรม และผลกระทบต่อเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ และในวันที่ 29-30 ต.ค. ที่จะมี กรม.สัญญา จ.เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน ซึ่งเป็นแหล่งปลูกยาสูบหลักของประเทศ ต้องจับตาดูว่ากรม.จะพิจารณาร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวอย่างไร</p>
<p>ไทยโพสต์ (16 ต.ค. 61)</p>	<p><b>แนะวิธีวิ่งปลอดภัย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพโรจน์ บุญศิริชัย รองเลขาธิการ สพฉ. แนะนำการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ควรประเมินความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมเป็นอันดับแรก ไม่ควรใส่หูฟังเพื่อฟังเพลงในขณะที่วิ่ง หากวิ่งตอนกลางคืนควรใส่เสื้อสะท้อนแสงหรือเสื้อสีสว่าง พร้อมทั้งพกโทรศัพท์และเบอร์ที่ผู้พบเห็นสามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็ว ส่วนผู้ที่ จะออกกำลังกายด้วยการวิ่งมาราธอน ต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินสุขภาพก่อนวิ่ง</p>
<p>สยามรัฐ (16 ต.ค. 61)</p>	<p><b>โรคจิตเภท</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า โรคจิตเภทเป็นสาเหตุของอาการทางจิตที่พบมากที่สุด สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาได้ศึกษาร่วมกับศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พบว่า ผู้ป่วยโรคจิตเภทเรื้อรังรักษาอย่างต่อเนื่องและได้รับการรักษาด้วยยาต้านอาการทางจิตอย่างสม่ำเสมอแล้ว ยังคงมีความผิดปกติของการทำงานของสมองส่วนหน้าสุด ดังนั้นจึงพัฒนาชุดเครื่องมือประเมินการทำงานสมองส่วนหน้าสุดโดยตรงในผู้ป่วยจิตเภท เพื่อประเมินปัญหา หาแนวทางบำบัดฟื้นฟูสมองส่วนหน้าสุด เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาใหม่ ๆ จะแล้วเสร็จ พ.ค. 2562</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p><b>พฤติกรรมความรุนแรง</b></p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงคลิปกลุ่มนักเรียนรุ่นพี่ ม.2 ใช้ความรุนแรงกับเด็กหญิง ป.4 ใน จ.พะเยา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(16 ต.ค. 61)	กรมสุขภาพจิตระบุว่า สถานการณ์ความรุนแรงที่พบในโรงเรียนของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ เด็กที่รังแกกันมีตั้งแต่ระดับอนุบาล และที่น่าห่วงคือ ขณะนี้เด็กเข้าถึงสื่อโซเชียลง่าย พ่อแม่และครูมีเวลาให้เด็กน้อย เด็กเรียนรู้ความรุนแรงจากเกม สื่อต่างๆ และนำไปใช้กับเพื่อน นอกจากนี้จากการสำรวจโครงการติดตามสภาวะการเด็กและเยาวชนรายจังหวัด พบว่า มีเด็กถูกรังแกในสถานศึกษาปีละประมาณ 6 แสนคน ปัจจุบันประเทศไทยมีนักเรียนถูกรังแกจากเพื่อนนักเรียนด้วยกันสูงถึง 40% อยู่ในอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศญี่ปุ่น
กรุงเทพธุรกิจ (16 ต.ค. 61)	<p><b>พ.ร.บ.ยา</b></p> <p>-เสนอข่าว ภก.เกียรติศักดิ์ ปานรังศรี ประธานชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ต และกรรมการชมรมเภสัชกรภาคใต้ เปิดเผยว่า ขณะนี้สธ.ได้ส่งร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ... เข้าสู่การพิจารณาของครม.แล้ว โดยมีการเพิ่มเติมเนื้อหาที่เครือข่ายผู้ประกอบการวิชาชีพเภสัชกรรมไม่รับทราบมาก่อน คือ หมวด 2 ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนไทย ยาแผนทางเลือก ส่วนที่ 1 การขออนุญาตและการอนุญาต มาตรา 24 (3) ระบุว่า ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เว้นแต่การขายปลีกยาแผนปัจจุบันที่ไม่ใช่ยาที่จ่ายโดยเภสัชกร หรือยาตามใบสั่งยา ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ หรือผู้ผ่านการอบรมโดย อย. ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และมาตรา 25(6) ระบุว่า ใบอนุญาตเกี่ยวกับยาแผนปัจจุบัน ยาแผนไทย และยาแผนทางเลือก ให้แบ่งเป็นประเภท ใบอนุญาตขายปลีกยาแผนปัจจุบันที่ไม่ใช่ยาที่จ่ายโดยเภสัชกรหรือยาตามใบสั่งยา เท่ากับไม่คุ้มครองประชาชน เพราะเป็นการเปิดช่องให้ผู้ไม่ได้เรียนวิชาชีพเภสัชกรรมมาส่งมอบยาให้กับประชาชน สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้ยา จึงควรรอญาติให้เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะเท่านั้นในการจ่ายยา ตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 ซึ่งปัจจุบันจำนวนเภสัชกรมีราว 45,000 คน เพียงพอที่จะรองรับในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่จะต้องมีเภสัชกร หรือร้านขายยา ขย.1 เพราะฉะนั้น จึงมีการจำกัดร้าน ขย.2 ไม่ให้มีการอนุญาตใหม่ แต่กลับเขียนในร่าง พ.ร.บ.ยาใหม่ให้มี ขย.2 ทำให้สงสัยว่าอาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้นายทุนกลุ่มใดหรือไม่ ดังนั้น ในวันที่ 16 ต.ค. 2561 เครือข่ายผู้ประกอบการวิชาชีพเภสัชกรรมทั่วประเทศได้นัดหารือร่วมกัน โดยในสวนกลางจะเดินทางไปยื่นหนังสือให้เลขาธิการ ครม. เพื่อส่งมอบให้ครม.และนายกรัฐมนตรี ในส่วนภูมิภาคจะยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านไปถึงนายกฯ ที่ศูนย์ดำรงธรรมแต่ละจังหวัด เพื่อให้รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับร่าง พ.ร.บ.ยา ก่อน ขณะเดียวกัน สภาเภสัชกรรมจะประชุมเรื่องร่างพ.ร.บ.ยาอีกครั้ง ในวันอังคารที่ 16 ต.ค.นี้ ก่อนจะมีแถลงการณ์คัดค้านในช่วงเย็น</p>
แนวหน้า (16 ต.ค. 61)	<p><b>ปลดล็อกกัญชา</b></p> <p>-เสนอข่าว ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา ร่วมกับ ภญ.ลำลี ใจดี ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา แถลงข่าว เรียกร้องให้ผู้มีอำนาจเข้าใจประเด็นการใช้กัญชาในทางการแพทย์ โดยนายคมสัน โพธิ์คง รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.รังสิต ระบุว่า 1.สังคมต้องแยกแยะระหว่างการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคกับเพื่อวัตถุประสงค์อื่น การใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคควรเปิดโอกาสให้ทำการศึกษาวิจัย เช่นเดียวกับฝิ่น 2.ระวางการผูกขาดโดยกลุ่มทุนใหญ่ กัญชาจัดเป็นพืชชนิดหนึ่ง ซึ่งพืชใดที่มีมูลค่าสูง กลุ่มทุนที่เห็นประโยชน์เชิงธุรกิจจะหาทางเข้าครอบครองโดยผ่านกระบวนการสิทธิบัตร</p>
เว็บไซต์ข่าวสด (16 ต.ค. 61)	<p><b>รีวิว รพ.ศรีธัญญา</b></p> <p>-เสนอข่าว สมาชิกเว็บไซต์พันทิปรายหนึ่งได้ตั้งกระทู้ว่า “เมื่อผมรวบรวมความ “กล้า” ไปโรงพยาบาลศรีธัญญา” ระบุว่า หลังจากรู้สึกตัวตนเองสภาพร่างกายและจิตใจไม่ปกติ หงุดหงิด คิดลบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>จึงตัดสินใจไปเข้ารับการรักษาที่รพ.ศรีธัญญา ได้มีการทำแบบทดสอบอาการโรคซึมเศร้า ชักประวัติพบแพทย์ และรับยา ซึ่งมีความประทับใจในทุกขั้นตอน และรักษาจนอาการกลับมาดีขึ้นเหมือนเดิม</p>
<p>เดลินิวส์ (16 ต.ค. 61)</p>	<p><b>ฝึกอาชีพผู้ป่วยจิตเวช</b> -เสนอข่าว นพ.กิตติศักดิ์ โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครพนมราชชนครินทร์ เปิดเผยว่า โรคทางจิตเวชเป็นโรคเรื้อรังและเป็นโรคทางสมองที่ทำให้ผู้ป่วยควบคุมตนเองได้ไม่ดี ต้องดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ เพื่อเป็นการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการรักษา จึงได้เปิดศูนย์ฝึกอาชีพ JVN Carcare ให้กับผู้ป่วยจิตเวชเพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้เป็นสถานที่บำบัดฟื้นฟู ฝึกความคุ้นชินการอยู่ในสังคมที่กว้างขึ้นกว่าการอยู่กับครอบครัว ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้มีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ ยังเปิดการฝึกอาชีพด้านอื่นๆ อาทิ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ การทำช่อดอกไม้จากใบเตย และการทำพรมเช็ดเท้า</p>
<p>ไทยรัฐ (16 ต.ค. 61)</p>	<p><b>วันล้างมือโลก</b> -เสนอข่าว นพ.दनัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ทุกวันที่ 15 ต.ค. ของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความตระหนัก และกระตุ้นให้เยาวชน และประชากรทั่วโลกมีการล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกวิธีเป็นประจำ ซึ่งเป็นการป้องกันเชื้อโรคได้อีกทางหนึ่ง โดยข้อมูลจากองค์การยูนิเซฟ พบว่า ในแต่ละปีมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีทั่วโลก เสียชีวิตจากโรคอุจจาระร่วงประมาณ 3.5 ล้านคน และโรคปอดบวมประมาณร้อยละ 25 ในส่วนของไทย เด็กนักเรียนเป็นกลุ่มวัยที่ต้องให้ความสำคัญต่อการล้างมือมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเด็กวัยนี้นิยมเล่นของเล่นหรือหยิบจับสิ่งของต่างๆ ที่อยู่รอบตัว และยิ่งในช่วงฝนตกหนักจำเป็นต้องระมัดระวังให้มากขึ้น หากไม่ล้างมือให้สะอาด เชื้อโรคอาจเข้าสู่ร่างกายได้ สำหรับวันล้างมือโลกปี 2561 เน้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบขอให้ทุกคนมีมือที่สะอาด</p>
<p>เว็บไซต์ Acnews.net (16 ต.ค. 61)</p>	<p><b>โรคหัด</b> -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เผยว่า ขณะนี้ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหัดที่ จ.ยะลาได้แล้ว พบผู้ป่วยรายใหม่ลดลง ได้สั่งการให้สสจ.ทั้ง 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างส่งเจ้าหน้าที่รพ.สต. อสม. เคาะประตูบ้านค้นหาเด็กมีอาการสงสัยโรคหัด ฉีดวัคซีนผู้สัมผัสอายุต่ำกว่า 5 ปีทุกคน ติดตามฉีดวัคซีนเด็กกลุ่มเป้าหมายให้ครบตามเกณฑ์ ขอความร่วมมือผู้ปกครองนำเด็กที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโรคหัดมารับการฉีดวัคซีนที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านฟรี</p>
<p>เว็บไซต์ mthai (16 ต.ค. 61)</p>	<p><b>บริจาคมแม่</b> -เสนอข่าว พญ.ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย แพทย์ชำนาญการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ให้ข้อมูลว่าการบริจาคมแม่เป็นสิ่งที่ดี รพ.หลายแห่งมีโครงการธนาคารน้ำนมรองรับ แต่แม่ไม่ควรนำน้ำนมแช่แข็งที่เหลือไปบริจาค ควรปรึกษาที่ธนาคารน้ำนมก่อน เพื่อชั่งประวัติ ตรวจสอบสุขภาพ และตรวจเลือดก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการเก็บน้ำนมเพื่อบริจาค หากไม่ได้ปฏิบัติตามกระบวนการที่ถูกต้อง แล้วนำไปแบ่งให้กันเองโดยไม่ผ่านธนาคารน้ำนม อาจทำให้เด็กที่ดื่มน้ำมนั้นเกิดอาการแพ้นม เพราะในน้ำนมมีเซลล์ที่มีชีวิตอยู่ ซึ่งอาจไม่เข้ากันระหว่างแม่ที่บริจาคและเด็กที่รับไป</p>
<p>เว็บไซต์มติชน เพจ "อยากดังเดี๋ยว จัด ให้ V.3" (16 ต.ค. 61)</p>	<p><b>แอบอ้างเป็นบุรุษพยาบาล</b> -เสนอข่าว เพจเฟซบุ๊ก "อยากดังเดี๋ยวจัด ให้ V.3" โพสต์เรื่องราวชายหนุ่มรายหนึ่ง ใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่า "Lift Bryan Francisxavier (พ-ยา-บาล-วิชาชีพ)" อ้างว่าเป็นบุรุษพยาบาลแผนกฉุกเฉิน รพ. เชียงรายอินเตอร์ จ.เชียงราย และทำงานภายในคลินิกแห่งหนึ่งด้วย เมื่อเช็กประวัติกับทางรพ. ไม่พบชื่อของชายหนุ่มรายนี้ในรายชื่อพยาบาลวิชาชีพ และไม่มีชื่อในสถาบันที่อ้างว่าเรียนจบมา นอกจากนี้ เมื่อตรวจสอบกับสภาการพยาบาล ไม่พบชื่อสกุลในระบบใบประกอบวิชาชีพแต่อย่างใด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ไทยโพสต์ ข่าวสด bangkokbiznews.com (16 ต.ค. 61)	<b>ไลฟ์สดฆ่าตัวตาย</b> -เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองชลบุรี รับแจ้งว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งไลฟ์สดจะผูกคอตายตัวตาย จึงเร่งไปช่วยเหลือ โดยเพื่อนบ้านพบเห็นก่อนและช่วยเหลือไว้ได้ทัน ส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจฆ่าตัวตาย เพราะแฟนหนุ่มบอกเลิกและไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใคร ไม่มีรถจักรยานยนต์ใช้ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทาง เจ้าหน้าที่ได้พูดคุยและรับปากจะช่วยเหลือดาวน์รถให้ 2,000 บาท หญิงคนดังกล่าวรับปากว่าจะไม่ฆ่าตัวตายอีก จึงปล่อยตัวกลับที่พัก อย่างไรก็ตาม จะติดตามดูพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด หากมีแนวโน้มจะฆ่าตัวตายอีก จะให้นักจิตวิทยาเข้าช่วยเหลือ



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch